





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>ปลัดสร.นำทีมพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เร่งขับเคลื่อนนโยบาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ., เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2568 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ย้ำการขับเคลื่อนดำเนินงานสำคัญในปีงบประมาณ 2568 1.โครงการคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 2.สนับสนุน อสม.สอนประชาชนนับคาร์บ 3.เร่งจัดตั้งคลินิก NCDs รักษาหาย ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ และขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการตามแนวทาง One Province One Hospital, การติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช ยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V), การพัฒนาศูนย์แพทยศาสตรศึกษา, การดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร, การผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง, การปรับโฉมบริการสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล พัฒนาระบบ MOPH Refer, Thailand Health Atlas ช่วยลดภาระงานบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา 3 เรื่อง คือ 1.ศูนย์โรคไตครบวงจร รพ.สุราษฎร์ธานี 2.NCDs Remission รพ.บ้านตาขุน ต้นแบบการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผ่าน Smart NCDs Clinic 3.CBTx รพ.บ้านนาสาร การบำบัดฟื้นฟูผู้ช้ยาเสพติดโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ ร่วมมือกันทำงานโดยไม่แบ่งแยกสังกัด ตัดอาวุธทางปัญญา ให้มีอาชีพหลังบำบัด ด้วยแนวคิด 7 เสาล้อมรั้ว</p>	
<p>CBTx (ชุมชนล้อมรั้ว)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายชูศักดิ์ รุ่งยิ่ง ผจว.สกลนคร/ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : CBTx (ชุมชนล้อมรั้ว) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร ภายใต้ “สกลนครโมเดล” เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว กลุ่มเป้าหมายจำนวน 68 ราย เข้าร่วมโครงการฯ 45 ราย เข้ารับการตรวจ 42 ราย พบผลบวก 26 ราย สำหรับผู้ที่มีผลการคัดกรองเป็นบวก และผู้ที่ไม่มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ต้องเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 3 ครั้งขึ้นไป เหลือการอบรมอีก 4 วัน นับจากวันเปิดโครงการ หากไม่มาตามที่กำหนด จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป</p>	
<p>Wellness Economy</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมกับ ม.เวสเทิร์น เปิดหลักสูตร Wellness Business and Beyond (WBB) มุ่งพัฒนาธุรกิจสุขภาพ และผลักดันไทยสู่ Medical & Wellness Hub เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำด้านสุขภาพและธุรกิจเวลเนส ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. – 13 มิ.ย. 68 ณ โรงแรม Chatrium Grand Bangkok โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธาน และกล่าวว่า อุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลก จะเป็นกลไกในการสร้างรายได้ สธ. จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพ สู่ Medical และWellness Hub เพื่อส่งเสริมโอกาสในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ อนาคตเศรษฐกิจ เวลเนส (Wellness Economy) สดใส เทรนด์สุขภาพโลกกำลังมาแรง นโยบายรัฐส่งเสริม หนุนรัฐ - เอกชน จับมือผลักดันสู่ Medical & Wellness Hub สร้างโอกาสอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไทยมีโอกาสและศักยภาพครอบคลุม 11 ธุรกิจที่เชื่อมโยงเรื่องเวลเนส ขณะที่ 5 เทรนด์เวลเนสปี 2025 จะส่งผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ 1.พัฒนาชานาไทย สมุนไพรไทยให้เป็นจุดขายระดับสากล(Sauna Reimagined) 2.การใช้ทรัพยากรน้ำ (Watershed Wellness) เช่น น้ำพุร้อน สปา ธาราบำบัด เป็นจุดขาย 3.เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น คลินิกอายุยืน (Longevity Clinics),</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การแพทย์เฉพาะรายบุคคล(Personalized Medicine)และเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) 4.บูรณาการเวลเนสเข้ากับการบำบัดสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสพติด (Wellness Tackles Addiction) และ 5.การใช้เอไอในการออกแบบโปรแกรมสุขภาพเฉพาะบุคคล (Digital&AI-Driven Wellness)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ จากข้อมูลของ Global Wellness Institute ระบุว่า ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตปีละ 20% และคาดว่าจะในปี 2568 จะมีมูลค่าสูงถึง 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่คาดการณ์มูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทยจะมีมูลค่ารวมที่ 7.6 แสนล้านบาทในปี 2570 โดยสมศักดิ์ เทพสุทินรมว.สธ. ได้กำหนดนโยบายเพื่อเสริมศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Hub ของโลก เน้นการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพกับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสธ.ได้ริเริ่มโครงการเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellcation ซึ่งเป็นการผสมผสานการบริการด้านสุขภาพกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ในเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย กาญจนบุรี นครปฐมราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม ทั้งภูเขา ทะเล แม่น้ำ และป่าไม้ รวมถึง อาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ เชื่อมโยงการพัฒนา Wellness Tourism และการเชื่อมโยงกับธุรกิจสุขภาพจะเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพระดับโลกต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สมศักดิ์ มอบโล่เกียรติยศ 40 จิตอาสาสู้ชีพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. มอบรางวัลโล่เกียรติยศ โครงการจิตอาสาสู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 ให้กับจิตอาสาสู้ชีพและจิตอาสาในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวม 40 ราย ยกย่องความเสียสละและเป็นตัวอย่างของการทำความดี</p>	
<p>การขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กระจกเพื่อธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, thaiPBS, innnews, newtv, hfocus)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2567 ห้ามผู้ใดขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ขณะที่ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบจากเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ในช่วงวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, อินโฟเควสท์, กรมประชาสัมพันธ์, การเงินการธนาคารออนไลน์, linetoday,thecoverage, newtv, ch7)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม.ว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มท. กท. ยต. และสธ. ศึกษาทบทวนกฎหมายการขายเครื่องตี๋มแอลกอฮอล์ เพื่อปรับปรุงแบบข้อบังคับทางกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจำหน่ายมานาน ตั้งแต่ปี 2515 เมื่อ 53 ปีที่แล้ว หลังรัฐบาลได้รับหนังสือจากภาคธุรกิจเอกชนหลายกลุ่มเรียกร้องให้พิจารณาปรับข้อบังคับในการอนุญาตขายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมา มีข้อจำกัดทางกฎหมายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม เช่น การห้ามจำหน่ายระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. การห้ามจำหน่ายในวันสำคัญทางพุทธศาสนา รวมถึงการห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาจจะติดขัดในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านเขตพื้นที่ควบคุม (zoning) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มี.ค. 68 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงแอลกอฮอล์ได้ง่ายด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด,ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่น, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, TNN, linetoday, news1live, sonthitalk, mcot, amarintv, thebangkokinsight, one31,)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.มท. กล่าวว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับมท. ทางกรมการปกครองต้องไปดูเรื่องของโซนนิ่ง ซึ่งเป็นกฎหมายเก่า ซึ่งต้องไปสรุปเรื่องผลกระทบ ต้องแก้ไขพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร หากจะแก้ไขกฎหมาย คงจะต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>-นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการโรงแรมเรียกร้องมานาน เนื่องจากการห้ามขายแอลกอฮอล์เวลา 14.00-17.00 น. และวันสำคัญทางศาสนา การสั่งห้ามไม่ให้จำหน่ายไม่มีผลต่อคนไทย เพราะสามารถวางแผนซื้อตุนไว้ได้ แต่มีผลต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติในบางประเทศที่เขามีธรรมเนียมการดื่ม ก็ไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand</p> <p>-เสนอบทความ จากกฎหมายยุคจอมพลถนอมที่ต้องการควบคุม 'ข้าราชการติดเหล้า' สู้อยู่ใหญ่ในยุค 'แพทองธาร' ที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวเกี่ยวกับความปลอดภัยของสังคม เมื่อกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อายุ 53 ปี ถูกตั้งคำถามว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงหรือยัง</p>	
<p>โรงน้ำแข็งแอมโมเนียรั่ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ, มติชน, บ้านเมือง, อินโฟเควสท์, hfocus, ch3 , linetoday, thaitabloid, newtv,)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึงกรณีโรงน้ำแข็งแอมโมเนียรั่ว ที่จ.ลพบุรี ว่า ได้รับรายงานจากสสจ.ลพบุรีว่า มีคนงานได้รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาที่รพ.พระนารายณ์มหาราช 32 คน แบ่งเป็น หญิง 17 ราย ชาย 6 ราย ดญ. 6 ราย ดช. 3 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ ต้องแอดมิท 4 ราย สสจ.ลพบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบบริเวณด้านหน้าโรงงานยังมีกลิ่นแอมโมเนีย และส่วนที่ใช้แอมโมเนียในการหล่อเย็นคือการผลิตน้ำแข็งหลอด ขณะที่บริเวณผลิตน้ำแข็งของ พบว่าจุดเครื่องจักรที่เป็นจุดทำความเย็นด้วยแอมโมเนีย ยังมีกลิ่นแอมโมเนียค่อนข้างมาก ผู้ประกอบการยินดีทำลายน้ำแข็งที่ผลิตทั้งหมด แต่น้ำแข็งของที่อยู่ในกระบวนการผลิตไม่เกี่ยวข้องกับการใช้แอมโมเนีย จะเก็บตัวอย่างน้ำแข็งบริเวณที่อยู่ใกล้กับจุดแอมโมเนีย 3 จุดส่งตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน หากไม่มีการปนเปื้อนให้จำหน่ายได้ และอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับ สสจ. จะตรวจสอบสถานที่ผลิตโดยละเอียด เพราะอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากแก๊สแอมโมเนียสามารถทำลายสุขภาพได้ในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ระยะเวลาที่สัมผัส และวิธีที่ร่างกายได้รับแก๊สเข้าไป อาทิ ระบบทางเดินหายใจ ดวงตา และผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร (หากกลืนกิน)</p>	
<p>ตัดบ่าค่ายก๊วยชวยแดน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มสื่อ) : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด,มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, thecoverage, linetoday hfocus, thaitodaynews)</p> <p>-นพ.สุภโชค เวชภัณฑเภาสัช ผู้ตรวจฯเขตสุขภาพที่ 2 กล่าวถึงกรณีรัฐบาลสหรัฐฯชุดใหม่หยุดสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯชายแดนไทยเมียนมา ผ่านองค์กร International Rescue Committee(IRC) เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อทบทวนนโยบายต่างประเทศ ว่า กรณีดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบจริง แต่ค่ายผู้ลี้ภัยยังคงดูแลตัวเองในภาพรวมต่อไปได้เหมือนเดิม ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดย สธ.จะให้คำแนะนำระบบบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขดูแลตัวเองในค่ายฯ ได้เอง ส่วนระยะยาวจะช่วยประสานหน่วยงานหรือเอ็นจีโอ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์รวมถึงแหล่งทุนต่อไป สธ.ดูแลแค่เรื่องสุขภาพควบคุมโรคระบาด ไม่ได้ส่งทีมแพทย์เข้าไปรักษาดูแลในค่าย รวมถึงการรักษาผู้ป่วยต่อเนื่อง และเตรียมแนวทางแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาว ทั้งนี้ รว.สธ. และปลัด สธ.ให้ความสำคัญและห่วงใยประเด็นนี้มาก กำชับให้ติดตามรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จนถึงขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ทุกอย่างสามารถรับมือได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. นำทีมผู้บริหารหรือร่วมกับ นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย 2 ประเด็นหลัก คือ 1. ผลกระทบด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา เห็นตรงกันร่วมมือช่วยเหลือผู้หนีภัยในศูนย์พักพิงฯ ตามหลักมนุษยธรรม โดยเบื้องต้นประเทศไทย ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก WHO เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากศูนย์พักพิงฯ จำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี อยู่ระหว่างการหารือกับผอ.ใหญ่ WHO ขณะที่ทาง WHO แสดงความกังวลถึงการจัดการด้านสาธารณสุขในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะด้านสุขาภิบาลและการแพร่ระบาดของโรคจากการเข้ามาของผู้อพยพ ซึ่ง นพ.จอส ได้หารือกับผู้แทนของ M-Fund องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่รับเงินสนับสนุนจากฝรั่งเศส ในการซื้อประกันสุขภาพให้แก่ประชากรต่างด้าว แต่ยังคงขาดหน่วยงานรับผิดชอบด้านค่าธรรมเนียม พร้อมร่วมกันรับมือโรคระบาดตามแนวชายแดนไทย -เมียนมา และยินดีเดินทางเยือนหน่วยงานรับผิดชอบด้านค่าธรรมเนียม พร้อมร่วมกันระดับโลกภายในปี 2573 ซึ่งได้มอบให้ นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัด สธ. ประสานการดำเนินงานกับผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยในเรื่องนี้</p>	
<p>แก้ปัญหาสุขภาพจิตที่ถูกกระทำรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, linetoday, newtv, linetoday)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร แก้ปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี ผู้ถูกกระทำรุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาส่งผลกระทบร้ายแรง เสี่ยงเป็นโรคจิตเวช 3 เท่า การทำร้ายตัวเอง 4 เท่า การติดสารเสพติด 2.9 เท่า และ “คาร์ดิฟฟ์โมเดล” นวัตกรรมด้านสาธารณสุข ที่มุ่งลดเหตุความรุนแรงในชุมชน ผ่านการบูรณาการข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรง จากโรงพยาบาล และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ช่วยลดการสูญเสียชีวิต สร้างความปลอดภัยให้กับสังคม จนกลายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำไปใช้ในหลายประเทศ เพราะจากข้อมูล จะพบว่า ข้อมูลความรุนแรงของตำรวจ จะไม่ครบถ้วนเท่ากับของโรงพยาบาล ดังนั้น ถ้า กมธ.ตามไปดูต้นเหตุในชุมชน หมู่บ้าน ครอบครัวได้ ก็จะช่วยลดความรุนแรงได้จำนวนมาก</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- GISTDA เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมแบบรายชั่วโมงผ่านแอป เช็ควัน รอบเวลา 07.00 น. พบเขตหนองจอก มีค่าฝุ่น PM2.5 ระดับสีแดง 76.1 ไมโครกรัม ขณะที่อีก 49 เขต อยู่ในระดับสีส้ม ส่วนภาพรวมประเทศไทยในรอบเวลาเดียวกัน พบค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม 44 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง</p> <p>ร้านอาหารปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไอเอ็นเอ็น, thaipr.net, optnews, hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่ กรมอนามัยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัย ส่งผลให้ขณะนี้ มีห้องปลอดฝุ่นมากกว่า 12,000 แห่ง เตรียมสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นเพิ่มเติม ในสถานที่ที่มีประชาชนนิยมใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร คาเฟ่ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ โดยร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร และสมาคมค้าปลีกไทย ยกกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นพื้นที่ปลอดฝุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีห้องปลอดฝุ่นในสถานที่จำหน่ายอาหาร 266 แห่ง ตั้งเป้าห้องปลอดฝุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 แห่ง ภายใน 3 เดือน</p> <p>สมุนไพรร่างจิตบรรเทาฝุ่น 'PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-พ.ท.ป.ชลทิวา ทองรัตน์ แพทย์แผนไทยชำนาญการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำ "สมุนไพรร่างจิตบรรเทาฝุ่น PM 2.5" ผ่านรายการ จัมนาคู EP108 จากกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า ร่างจิตมีสรรพคุณในการช่วยปกป้องเซลล์ ปกป้องโลหะหนักที่มากับฝุ่นละออง PM สารหนู แคดเมียม ซิลิเนียม เป็นโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็ง ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ร่างจิตเป็นสมุนไพรรักษาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มี 2 ประเภท ได้แก่ ชาขงและแคปซูล โดย ชาขง ดื่มวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร หากจะป้องกันโลหะหนักที่มากับฝุ่น PM ควรทาน 7-11 วันต่อเดือน ติดต่อกัน 4-6 เดือน ส่วนในรูปแบบแคปซูลทานวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ปริมาณจะสังเกตจากฉลากข้างกล่อง ข้อควรระวัง หากทานในปริมาณมากจะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เกิดโทษ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่ทานยาต่อเนื่อง เพราะวางใจมีสรรพคุณด้านการขับพิษ อาจจะไปซัวยาที่ทานอยู่ อาจลดประสิทธิภาพของยา และระวังไ้ คนเป็นโรคเบาหวาน เพราะวางใจเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น หากทานเยอะอาจจะทำให้ลดน้ำตาลในเลือดมากเกินไป</p>	
<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, innnews, linetoday, ejan, TNN, pantip, ChiangmaiNews)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยว่า ข้อมูลกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยโรคติดต่อที่คนไทยป่วยมากที่สุด ในช่วงวันที่ 1 ม.ค.- 10 ก.พ. 68 ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ มีผู้ป่วยสะสม 89,000 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดได้แก่ 5 – 9 ปี พบสายพันธุ์ A มากที่สุด ขณะที่สถิติ ปี 2567 ติดเชื้อมารวมประมาณ 660,000 คน เสียชีวิต 47 คน จึงถือว่าสถานการณ์การระบาดขณะนี้ไม่น่ากังวล อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือเสียชีวิต เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว ผู้เป็นโรคอ้วน หญิงมีครรภ์ควรดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองด้วยมาตรการส่วนบุคคล สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อยู่ขณะนี้ อาจพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อนเดินทาง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าสายพันธุ์ในวัคซีนที่ประเทศไทยใช้ส่วนใหญ่เป็นของซีกโลกใต้ จะไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ซึ่งเป็นของซีกโลกเหนือ แต่สามารถช่วยป้องกันโรคได้บางส่วน เนื่องจากสายพันธุ์ในวัคซีนที่ใช้ในปี 2567 – 2568 ของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ตรงกัน 3 สายพันธุ์จาก 4 สายพันธุ์ แนะนำ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง การป้องกันตนเอง และซื้อประกันสุขภาพ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี จับาการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการระบาดที่มี "จุดสูงสุดสองครั้ง" โดยครั้งแรกเป็นการระบาดในช่วงปีใหม่ 2568 ซึ่งหลังจากที่จำนวนผู้ป่วยลดลงเพียงชั่วคราวก่อนจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งจนเทียบเท่ากับจุดสูงสุดครั้งแรก เป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เชี่ยวชาญหลายคน มองว่าปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้ระยะเวลาการระบาดของไข้หวัดใหญ่นานกว่าปกติ และสร้างภาระหนักให้กับระบบสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสป่วยวัณโรค 20 เท่าของคนทั่วไป เดินทางนำมาตรการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อฯ ด้วยชุดตรวจ TB Urine LAM สำหรับหาแอนติเจนของเชื้อวัณโรคในปัสสาวะ ซึ่งเป็นชุดตรวจรู้ผลเร็วแม่นยำ หวังลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อ HIV เหลือปีละไม่เกิน 4 พันรายภายในปี 2573</p>	
<p>วาเลนไทน์ต้องปลอดภัย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ, ch7, bugaboo)</p> <p>- กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนรักอย่างปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “รัก” เลือกได้ : Youth Choices for SAFE SEX” ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย 1 ในกิจกรรม คือ Protect me Protect you ป้องกันฉัน ปกป้องเธอ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงอุปกรณ์สำหรับป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อาทิ แจกถุงยางอนามัย ฟรี ผ่านหน่วยบริการสุขภาพของรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ และแอปพลิเคชันเป่าดั่ง ในเมนูกระเป่าสุขภาพ, ให้บริการยา PrEP/PEP ฟรีทุกสิทธิ ป้องกันก่อน-หลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ที่รพ.รัฐ และหน่วยบริการสุขภาพ ทั้งนี้ กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15–24 ปีที่มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โรคซิฟิลิส มีอัตราป่วยเพิ่มจาก 27.9 ต่อประชากรแสนคนในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 91.2 ต่อประชากรแสนคนในปี 2566 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า โรคหนองใน ยังคงมีอัตราป่วยสูงที่ 86.7 ต่อประชากรแสนคนในปี 2566</p>	
<p>รพ.ราชวิถี” ขวนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ejan</p> <p>-รพ.ราชวิถี ขวนร่วมสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่ เพื่อต่อเติมภายใน จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ที่อาจจะมีมูลค่าราว 2,000 ล้านบาท คาดจะเปิดใช้งานครบทุกชั้นได้ภายใน มิ.ย.69 โดยเป็นอาคาร 12 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 42,000 ตร.ม. รองรับผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 190 เตียง เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี 2564 ด้วยเงินงบประมาณ 874,500,000 บาท ในส่วนโครงสร้างหลักของอาคารเท่านั้น</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>ลือนำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- กรมอนามัย ยืนยันการดื่มน้ำมะกรูดผสมโซดา จะทำให้ไขมันในเลือดจะค่อย ๆ ลดลง และอาการตาฝ้าฟางจะดีขึ้น มองเห็นชัดขึ้น เป็นข่าวปลอม เพราะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยัน โดยโซดามีฤทธิ์เป็นกรดอาจทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อน แผลในกระเพาะอาหาร หรือปัญหาลำไส้แปรปรวนได้ หากดื่มแทนน้ำอาจทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำไม่เพียงพอ</p>	
<p>เรื่องแก้ปัญหาคนไร้สถานะ</p> <p>ลือนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- รศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ม.ค.68 คณะทำงานพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ได้เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มท. และนายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ ปลัด มท. ทหารือข้อเสนอการแก้ปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2567 ให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองสิทธิเช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท ซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ เพราะไม่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทย</p>	
<p>วิกฤตประชากรไทย</p> <p>ลือนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ เวทีพิจารณานโยบายสาธารณะ</p> <p>- เสนอบทความ โดย กลุ่มนโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเกิดปัญหาด้านสังคม โดยเฉพาะด้านประชากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนคนไทยที่ลดลง แต่คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น ปัญหาสังคมสูงวัย สังคมปัญหาไร้คู่ สังคมไร้บุตรหลาน รวมทั้งปัญหาการศึกษาของเด็กไทยและคุณภาพของแรงงานไทย ที่ยังเลือกงาน เกี่ยงงาน โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ (1) สร้างโอกาสให้หนุ่มสาวมารู้จักกัน หรือการจัดแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสื่อกลางให้คนโสดได้พูดคุยกันอย่างปลอดภัย ฯลฯ (2) เพิ่มแรงจูงใจให้คนอยากมีบุตรมากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการลาคลอด ฯลฯ (3) หาทางช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเงินเลี้ยงดูบุตร (4) ช่วยวางแผนการศึกษาและค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นเด็กเล็ก อนุบาล และประถม เพราะเรื่องนี้เป็นความกังวลของพ่อแม่มากที่สุด (5) ควรมอบหมายให้มีสำนักงานส่งเสริมดูแลเรื่องการเพิ่มประชากรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (6) เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ฉลาดและได้ผล</p>	
<p>แก้กฎหมาย เพื่อโลกออนไลน์ปลอดภัย</p> <p>ลือนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สปริงนิวส์)</p> <p>- คณะอนุกรรมการศึกษาการปฏิรูป ทบพวนและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย นำโดยประธานอนุกรรมการฯ ทพญ.ศรีญาดา ปาสิมาพันธ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และตัวแทนคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมงาน Safer Internet Day 2025 ณ สยาม สยามสแควร์วัน จัดโดย เครือข่ายสร้างเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อร่วมพัฒนาไทย สสส. และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) เพื่อร่วมสนับสนุนและแสดงจุดยืนของการทำการเมืองสร้างสรรค์ เป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้การล่วงละเมิดและแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กผ่านช่องทางออนไลน์เป็นความผิด</p> <p>คณะอนุกรรมการฯ ได้ทำการศึกษาถึงระบบนิเวศน์ (ecosystem) ของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในทุกมิติมาเป็นเวลากว่า 5 เดือน เพื่อประมวลหาแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในภาคนิติบัญญัติและภาคบริหาร รวมถึงการผลักดันทำงานเชิงบูรณาการระหว่าง เอกชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐหลากหลายกระทรวง เช่น ยต. ดีอี พม. และสธ. โดยมีแผนการที่จะนำเสนอผลการศึกษาในสภาผู้แทนราษฎร เร็วๆ นี้</p>	
<p>ปัญหาถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>ลือที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมพร ไซ้บางยาง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุม “คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ชุดใหม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติ ตั้งคณะทำงาน 5 ชุด เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จากการถ่ายโอน รพ.สต. ทั้งเรื่อง "คน-เงิน-ของ" นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เสนอนโยบายและจัดทำมาตรฐานการขึ้นพื้นฐานของ รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ. โดยให้ครอบคลุมทั้งบทบาทหน้าที่ภายใต้การให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนบุคลากร และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงสร้างในการบริหารจัดการ รพ.สต. ด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบใหญ่ในการดำเนินงาน หวังเป็นต้นแบบรองรับการถ่ายโอนรพ.สต.ในอนาคต</p>	
<p>ผลวิจัยวัคซีนMRNA</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, linetoday)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข และที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊กว่า การศึกษานำโดยศ.จอร์จ เอ็น. Ioannou จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Annals of Internal Medicine 4/2/2025 พบว่า วัคซีนโควิด mRNA บูสเตอร์ มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อโควิด 19 มากขึ้น และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น และเข้ารับการรักษาในรพ.เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างวันที่ 2 ต.ค. 2023 - 3 ม.ค. 2024 ประมาณ 590,000 คนจาก 9 ล้านคน ที่ใช้ XBB.1.5 mRNA บูสเตอร์ แม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสื่อองค์กรจะยืนยันว่าผู้สูงอายุต้องการวัคซีนเพื่อป้องกัน แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมีโอกาสน้อยกว่าที่จะป่วยหรือเสียชีวิต นักวิจัยได้วิเคราะห์ระบบข้อมูลบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ของ VHA ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาวัคซีนโควิดที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ข้อมูลของทหารผ่านศึกกว่า 9 ล้านคน ในการติดตามโดยเฉลี่ย 176 วัน ประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ที่ -3.26 ต่อการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มีแนวโน้มที่จะเข้ารับการรักษาใน รพ. มากกว่า 16.64% มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า 26.61%</p>	
<p>พบ 14 อบท. กำจัดสิ่งปฏิกูลไม่ถูกหลักวิชาการ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, linetoday)</p> <p>- นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบท.) "การสิ่งปฏิกูลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 สู่มืองสุขภาพดี"</p> <p>นพ.นุกูล รอง ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาเปิดเผยว่า เชื้อโรคต่างๆที่ถูกขับถ่ายออกมาพร้อมสิ่งปฏิกูลหากไม่บำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่นโรคระบบทางเดินอาหาร และยังเป็นที่ตั้งของเชื้อโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่พบมากในแถบภาคอีสาน โดยพบผู้ป่วยกว่า 6 ล้านคน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริโภคปลาสดที่ปรุงไม่สุก จากข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบมี อบท.14 แห่ง มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลไม่ถูกต้อง เช่นทั้งในที่สาธารณะ สวน ไร่ นาหรือบ่อขยะ จึงต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานการบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงสุขภาพลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ 2561</p>	
<p>สุขภาพจิตชายแดนใต้</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thainews</p> <p>- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สสส. และ ศอ.บต. จัดเวที Kick off สุขภาพจิตชายแดนใต้ ในโครงการประยุกต์ใช้คู่มือสร้างสุขและการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดบริการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเวที Kick off จัดขึ้น เพื่อศึกษาสถานการณ์สุขภาพจิตและจิตเวช การจัดบริการและการเข้าถึงบริการ สร้างเสริมสุขภาพจิต และพัฒนาต้นแบบการจัดบริการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่สอดคล้องกับบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตสูง เนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบ 24,815 ราย และมีเด็กกำพร้ามากกว่า 10,000 คน ส่งผลให้เกิดปัญหา PTSD, ซึมเศร้า, และการใช้สารเสพติดในเยาวชน พบว่าเด็กบางรายเริ่มใช้สารเสพติดตั้งแต่อายุเพียง 7 ปี ขณะที่ อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในพื้นที่นี้ยังต่ำมาก เพียง 10% ของประชากร</p>	
<p>แฉ! หมอทหาร รพ.ทหารผ่านศึกนำยาออกมาขาย พบทำเป็นขบวนการ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน)</p> <p>- ส.ส.พรรคประชาชนออกมาแฉแพทย์ทหารอาวุโส สังกัดรพ.ทหารผ่านศึก มีพฤติกรรมมการทุจริต โดยนำยาที่ส่งจ่ายให้ผู้ป่วยไปขาย นอกจากนี้ ยังได้โพสต์ภาพแชตที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วย ซึ่งมีการแนะนำให้กินของทอด ของหวานก่อนมาเจาะเลือดอีกด้วย พฤติกรรมดังกล่าวทำเป็นขบวนการ วอนรองนายกฯ เร่งสอบสวน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><u>‘ระบบสุขภาพอินเดีย’ เข้มแข็งขึ้น</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-องค์การอนามัยโลกเผยแพร่รายงานใหม่ ชี้อินเดียมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งขึ้น มีความก้าวหน้าด้านปฏิบัติการควบคุมโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคมาลาเรีย โรคเรื้อน วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมเดินทางจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา และป้องกันการถูกงูกัด</p>	